

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/ ๗๐๕

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินแผนงาน/
โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๑๒/๔๒๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเกษตรกร
ผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน
งบประมาณ ๒,๕๕๓,๐๐๙,๘๐๐ บาท เพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ สำหรับ ๗ หน่วยรับงบประมาณ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบการขอรับการจัดสรรงบกลาง รายการดังกล่าวแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ได้นำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาแล้ว นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ภายในกรอบวงเงิน ๒,๕๕๓,๐๐๙,๘๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยห้าสิบล้านเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ
สำหรับ ๗ หน่วยรับงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงาน
โดยคำนึงถึงการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
จำนวนพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกหรือทำการเกษตร และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามความจำเป็น เหมาะสม สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ตลอดจน
การกำหนดกลไกในการตรวจสอบในรูปแบบคณะกรรมการระดับต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย

๒. ให้หน่วยรับงบประมาณ...

๒. ให้หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อขอทำความเข้าใจในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

๓. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินการต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจากวงเงินที่เห็นควรอนุมัติเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการนำเรื่องดังกล่าวเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล ตามนัยระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐๙ ๕๕๘๘ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th